

Họa sĩ Thái Bình với triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử

Hơn nửa thế kỷ trước, những bức tranh cổ động đã góp phần khích lệ tinh thần cho lớp lớp đoàn quân ra trận. Cho tới ngày nay, dòng tranh cổ động vẫn giữ nguyên sứ mệnh "truyền lửa" trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, trong những ngày hội lớn của toàn dân. Với ý nghĩa to lớn ấy, sau gần 3 tháng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được phát động, các họa sĩ Thái Bình đã nỗ lực sáng tác và gửi tới công chúng 75 tác phẩm.



Các tác phẩm tranh cổ động góp phần thiết thực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: Đa số tác phẩm tham dự đều được đánh giá cao về tính mỹ thuật và tượng hình. Thông điệp được truyền tải trên các bức tranh đều bám sát chủ đề cuộc thi, phục vụ tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh hệ thống truyền thông luôn kịp thời thông tin, tuyên truyền về các giai đoạn của cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của công dân... thì ở lĩnh vực nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ đã tích cực hướng ứng bằng cách phát huy thế mạnh của mình góp phần tạo nên sức mạnh trong toàn xã hội. Trong số đó phải kể đến vai trò các nghệ sĩ sáng tác tranh cổ động.

Vượt qua 60 tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm, bức tranh có nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của họa sĩ Phạm Duy Khánh, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh vinh dự đạt giải nhất cuộc thi. Họa sĩ Phạm Duy Khánh chia sẻ: Rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức một cuộc thi, một sân chơi riêng dành cho các họa sĩ trong tỉnh. Vì vậy, bằng nhiều hình thức, Chi hội Mỹ thuật khuyến khích các hội viên say mê sáng tác, hưởng ứng cuộc thi. Khác biệt về độ tuổi, về ngành nghề nhưng có chung một niềm đam mê với hội họa, mỗi bức tranh đều là tiếng lòng của người nghệ sĩ được góp sức mình vào ngày hội lớn của non sông.

Được mệnh danh là "Vua vẽ tranh cổ động", họa sĩ Đỗ Như Điem có nhiều niềm vui khi triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử của các họa sĩ Thái Bình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo công chúng. Trong đó, theo ông, thành công lớn nhất của cuộc thi và triển lãm lần này là đã tìm ra một thể hệ họa sĩ trẻ có đủ đam mê và tài năng để góp phần tiếp nối, nâng cao vị thế của mỹ thuật Thái Bình. Khác với lớp họa sĩ lớn tuổi, thế mạnh của đa số họa sĩ trẻ hiện nay là sự nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ hiện đại. Nếu các họa sĩ đã lớn tuổi đa phần thường vẽ tay dẫn tới việc thời gian hoàn thành một tác phẩm khá lâu thì trong gần 3 tháng cuộc thi được phát động, có những họa sĩ trẻ có thể gửi tham dự hàng chục tác phẩm. Bên cạnh đó, theo họa sĩ Đỗ Như Điem, trong 75 tác phẩm tham dự cuộc thi, có đến 60 tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm, trong số này

17 tác phẩm xuất sắc được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đăng trên Tạp chí Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Điều đó cho thấy chất lượng các tác phẩm khá đồng đều.

Là thành viên Hội họa sĩ trẻ thành phố Thái Bình, cô giáo Trần Thị Thanh Hòa, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng vinh dự được nhận giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình cho tác phẩm tranh cổ động có chất lượng cao. Cô Hòa chia sẻ: Nhiều người cho rằng tranh cổ động dễ vẽ nhưng tôi không dễ chút nào bởi đây là loại tranh mang tính ước lệ, khái quát cao nhưng lại đòi hỏi phải rất dễ cảm nhận, có sức thuyết phục, thể hiện được tinh thông tin đại chúng. Muốn có tác phẩm tranh cổ động đẹp đòi hỏi họa sĩ ngoài khả năng, kỹ năng, trình độ chuyên môn còn cần có nhận thức nhạy bén, tâm huyết, có trái tim biết rung cảm trước sự kiện của đời sống, hòa vào dòng chảy của đời sống, hiểu được tâm tư của cộng đồng.

Hưởng tới ngày hội toàn dân, thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử của các họa sĩ Thái Bình tại Bảo tàng tỉnh là dịp để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần vào khí thế sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân.

TU ANH

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2021)

Thiếu niên, nhi đồng Thái Bình làm theo lời Bác

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là bài học đầu tiên mà các thế hệ học sinh đều thuộc lòng và luôn coi đó là mục tiêu phấn đấu. Khắc ghi lời dạy của Bác, thiếu niên, nhi đồng Thái Bình đã và đang ra sức làm theo để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhiệm vụ quan trọng của mỗi học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường chính là học tập, rèn luyện thật tốt. Vì vậy, mỗi giờ học trên lớp, em Vũ Anh Thư, Liên đội Trường Tiểu học Thủy Phong (Thái Thụy) luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài, những vấn đề nào không hiểu em mạnh dạn hỏi thầy cô ngay. Về nhà, em dành một khoảng thời gian ngắn để xem lại bài cũ; thời gian còn lại, em tìm hiểu về bài học mới, học những môn năng khiếu mà mình yêu thích, giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Phương pháp học tập khoa học đã giúp em đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi toán trên internet.

Ở với bác từ nhỏ vì bố mẹ chia tay, kinh tế gia đình bác khó khăn nhưng bên cạnh thành tích học tập đáng nể thì em Vũ Thảo My là liên đội phó tích cực tham gia các hoạt động của Liên đội Trường Tiểu học và THCS Đồng Phú (Đông Hưng). Theo em, khi tham gia phong trào đội em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn có cùng đam mê, sở thích; được trải nghiệm để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Làm cán bộ liên đội, em không chỉ phải giữ vững thành tích học tập giỏi mà còn phải đồng mẫu trong mọi hoạt động và cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân đội viên, thiếu nhi, nhi đồng Thái Bình đã và đang ra sức làm theo để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Theo chú Đình Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là nội dung được triển khai xuyên suốt trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Nhiều năm nay, 5 điều Bác Hồ dạy trở thành phong trào chung để đội viên thi đua. Hội đồng Đội tỉnh cũng xác định, nội dung 5 điều Bác Hồ dạy luôn giữ vững nhưng cách thức triển khai thực hiện phải được đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của thiếu nhi, bảo đảm tính rộng khắp và hiệu quả. Chính vì vậy, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đội ngũ phụ trách luôn tìm tòi và để xuất tổ chức các hoạt động mới với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều

Bác Hồ dạy. Trong đó, để giúp thiếu nhi thực hiện lời dạy "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào", hội đồng đội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước... thông qua hành trình đến với địa chỉ đỏ hay tuyên truyền trên internet và mạng xã hội.

Với tinh thần đổi mới không ngừng, ở các liên đội đã xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của đội viên, thiếu nhi. Các phong trào truyền thống như phong trào kế hoạch nhỏ những năm gần đây đã có sự đổi mới rất đáng ghi nhận. Tại một số liên đội, thay vì tổ chức thu gom giấy vụn, lon bia đã chuyển sang thực hiện các mô hình trồng rau, nuôi gà, trồng cây... Chị Hoàng Thị Tố Nga, giáo viên Tổng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) cho biết: Các thầy cô giáo và các em học sinh đã cải tạo một khu đất trống rộng khoảng 400m² thành khu vườn dành cho các em vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đặt tên là "Vườn rau em chăm".

KUÂN PHƯƠNG



Đội viên Liên đội Trường Tiểu học và THCS Vũ Quý (Kiến Xương) tham gia đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập.

Trong nửa tháng qua, cả nước có 10 bệnh viện bị phong tỏa hoặc tạm thời phong tỏa, trong đó 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm là bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Do đó, việc bảo vệ an toàn các cơ sở khám chữa bệnh là vấn đề cấp thiết, cần có những biện pháp khẩn trương, quyết liệt.

Bảo vệ an toàn các cơ sở khám chữa bệnh



Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình khai báo y tế.

Nguy cơ lây nhiễm cao tại các bệnh viện

Dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch song Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngoài Khoa Truyền nhiễm - nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. Điều này cho thấy nguy cơ lây nhiễm tại các bệnh viện là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi hiện nay biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Bình. Nhiều trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện gây khó khăn cho việc phát hiện; một số trường hợp khai báo y tế chưa đúng, chưa đủ khi đến bệnh viện khám chữa bệnh...

dịch Covid-19 đã hiện hữu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, tránh để lây chéo trong Bệnh viện và lây nhiễm ra cộng đồng. Các phương án đã xây dựng trong kịch bản ở tình huống ghi nhận có người nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đã nhanh chóng được kích hoạt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khoa Lão khoa và Khoa Thần kinh đã nhanh chóng được

phong tỏa, Bệnh viện cũng tiến hành phong tỏa tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 4.000 bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để sàng lọc nguy cơ, kiểm soát nguồn lây. Ngoài các biện pháp trên, để kiểm soát nguồn lây, tránh lây chéo, Bệnh viện tiếp tục yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp "5K" của Bộ Y tế; tổ chức phân luồng, cách ly, lấy mẫu, khử khuẩn, xử lý rác thải theo đúng quy định.

Chiều ngày 11/5, hệ thống xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 là F1 đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình (trước đó hai trường hợp này điều trị cùng phòng với bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Trước diễn biến trên, Bệnh viện Đa khoa tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ngoài Khoa Thần kinh, Khoa Lão khoa đã được phong tỏa, Bệnh viện tiếp tục thiết lập

trạng thái cách ly y tế Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bông, Trung tâm Ung bướu do có cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho các trường hợp F1 ở các khoa bị phong tỏa; chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ ra, vào; mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà chăm sóc cố định và phải đeo khẩu trang các khoa, phòng, đồng thời thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế khi đến khám, điều trị.

Siết chặt quy định phòng, chống dịch; các bệnh viện bệnh sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19

Tính đến sáng ngày 11/5, ngoài 10 trường hợp nhiễm và 11 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại các bệnh viện tuyến huyện và một số bệnh viện tuyến tỉnh khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 83 trường hợp nghi nhiễm. Ngay khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế đã có công văn gửi các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng y tế các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống

dịch, trong đó yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh hạn chế nhập viện nội trú khi không thực sự cần thiết; không tiếp nhận điều trị những trường hợp bệnh theo phân tuyến điều trị của tuyến dưới; hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám chữa bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, duy trì và siết chặt công tác sàng lọc, chống lây theo hướng dẫn; thường xuyên đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp do Bộ Y tế ban hành. Đối với người bệnh mắc bệnh mạn tính đã điều trị ổn định, thực hiện khám bệnh, kê đơn thuốc điều trị ngoại trú từ 1 - 3 tháng; rà soát, điều tra dịch tễ và triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định đối với cán bộ và người bệnh, người nhà bệnh nhân đi về từ các bệnh viện trung ương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình và 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện chuẩn bị buồng bệnh, giường bệnh, có phương án đáp ứng theo kịch bản thu dung, điều trị người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 mà Sở Y tế đã ban hành...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh và công văn của Sở Y tế, các bệnh viện đã đồng loạt thực hiện nghiêm việc hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám chữa bệnh; khám sàng lọc với nhân viên y tế và các nhóm nguy cơ cao, triển khai tất cả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm không có lây nhiễm trong các bệnh viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, bệnh viện đã sẵn sàng kích hoạt phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh. Bác sĩ Phạm Tin Trung, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Với mục đích phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lây lan sang khu vực khác trong bệnh viện và cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp. Bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó với 3 cấp độ dịch và đưa ra các tình huống khác nhau. Cụ thể, 3 cấp độ là: dịch xâm nhập vào bệnh viện, dịch bệnh có lây nhiễm từ phát trong bệnh viện và dịch bệnh lây lan trong bệnh viện. Các

tình huống giả định cũng như các biện pháp triển khai đã được nêu rõ, cụ thể cho từng cấp độ. Ngay cơ xâm nhập dịch Covid-19 vào các bệnh viện là rất lớn. Ngoài việc điều trị cho người nhiễm, người nghi nhiễm, những người trên tuyến đầu đang rất nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào các cơ sở y tế. Chung tay phòng, chống dịch, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế, các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh và các quy định mà các cơ sở khám chữa bệnh đã đề ra. Bởi có như vậy mới bảo vệ được các bác sĩ tuyến đầu, để việc điều trị bệnh nhân Covid-19 không bị gián đoạn và dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

HOÀNG LÃNH



Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.